

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4	ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี-รัฐร่วมเอกชน	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน พ.ศ. 2548 (โดยขอยกเลิกระเบียบฯ ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 และฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2545)	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
5	สถานพยาบาล	ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่ายานพาหนะแก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคต่าง ๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (เนื่องจากแพทย์จะเพิ่มการตรวจจากเวลาเดิมอีกครั้งชั่วโมง โดยกำหนดเวลาตรวจใหม่เป็นเวลาตั้งแต่ 10.00 น. – 12.00 น. และ 13.30 น. – 15.30 น. จึงขอยกเลิกอัตราค่าตอบแทนค่ายานพาหนะจากเดิม 1,000 บาท และขอกำหนดอัตราค่าตอบแทนฯ ขึ้นใหม่ในอัตราคนละ 1,500 บาท/คาบเวลา)	อนุมัติ
6	คณะบริหารธุรกิจ	1.ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ และขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ โครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ สำหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ สำหรับนิสิตโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5.ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ สำหรับนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6.ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ สำหรับนิสิตโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่	7.ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่	
7	โรงเรียนสาธิตฯ วิทยาเขตกำแพงแสน	ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสถิตสามัคคี ครั้งที่ 30 (ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2548 งบประมาณ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7,800,000 บาท)	
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ♦ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 213323 จลนพลศาสตร์ในกระบวนการทางวัสดุ 3(3-0) หน่วยกิต โดยเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา ค่าโคงรายวิชา และยกเลิกชั่วโมงปฏิบัติการ เป็นวิชา เฉพาะเลือกในหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ♦ ขออนุมัติเปิดรายวิชา 213342 การกำหนดลักษณะเฉพาะของวัสดุพอลิเมอร์ 3(3-0) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-วัสดุ	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
9	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
10	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11	คณะสัตวแพทยศาสตร์	◆ ขออนุมัติเปิดรายวิชา 510512 การกำจัดกากของเสียอันตราย วัตถุประสงค์ทางสัตวแพทย์ และผลพลอยได้จากสัตว์ 2(2-0) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
	คณะวิทยาการจัดการ	◆ ขออนุมัติเปิดรายวิชา 03757346 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 3(3-0) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	
12	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 1) รวม 8 คน	
13	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	มติคณะรัฐมนตรีในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และการเตรียมการสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และนำเสนอหลักการในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 1. มอบกองคลังดำเนินการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 2. มอบกองแผนงานเตรียมการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องหารือและกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพโดยด่วน เพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ 3. เห็นควรกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานเคร่งครัดด้านวินัย การเงินการคลัง และกำชับให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามปฏิทินงบประมาณและระเบียบบริหารงบประมาณของรัฐบาล 4. ในกรณีที่หน่วยงานมีอาจบริหารงบประมาณได้ตามที่กำหนดระยะเวลา มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งนำงบประมาณที่ค้างการบริหารตามแผนงานมาบริหารจัดการโดยส่วนกลางโดยด่วน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป	ที่ประชุมรับทราบ
14	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	การเสนอพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันให้มหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด เรื่อง การเสนอพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดวันใช้บังคับย้อนหลัง ซึ่งการที่จะทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายนั้น ๆ น่าจะไม่เหมาะสมและไม่บังควร หากสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดอนุมัติปริญญาไปแล้ว และยังไม่มียกกฎหมายรองรับ ขอให้รีบดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหลักการว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษาใดอนุมัติหลักสูตรสาขาใดแล้ว จะต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชานั้นเสียก่อนแล้วจึงจะเปิดทำการสอนในสาขาวิชานั้นได้	ที่ประชุมรับทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	<p>เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา</p> <p>-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานหลักสูตรและประเมินผลอุดมศึกษาแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2548</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งประกาศดังกล่าว พร้อมแบบฟอร์มการพิจารณาหลักสูตรในระดับต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติ โดยในการเสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการรับทราบ/เห็นชอบ/อนุมัติทุกหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักสูตรพร้อมแบบแบบฟอร์มซึ่งกรอกรายละเอียดข้อมูลของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยนายกสภาสถาบัน/อธิการบดีของสถาบันลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล</p>	ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ขอเชิญคณบดีทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการบริหารจัดการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยจะรวบรวมประเด็นปัญหาสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ และทำบันทึกขอทบทวนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
16	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษาและผลกระทบสำหรับ KU ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KU มีความก้าวหน้าและพร้อมในเรื่อง ICT และจะต้องใช้ ICT เพื่อการศึกษา และสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน KU ต้องเพิ่มบทบาทเชิงรุก โดยนำมาประสมประสานกับระบบการเรียนของ KU อาจไม่ใช่ online หมด 2. KU พร้อมที่จะมีการเรียนการสอนโดย ICT โดยทำร่วมกับ TCU 3. KU ใช้ระบบ Blended learning โดยนำข้อดีของหลากหลายรูปแบบทั้ง Online, Offline, Synchronous, Asynchronous, Face to face และแบบผสมอื่นเข้ามาเพื่อให้เกิดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายเรื่องสื่อดิจิทัล การสะสมองค์ความรู้ทางดิจิทัล 4. KU เลือกสาขาที่มีความเหมาะสม สำหรับหลักสูตรที่เหมาะสมดี และเน้นคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก โดยเน้นการตอบสนองของผู้เรียนและสังคม 5. KU ต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง ICT เพื่อการศึกษา โดยเฉพาะแนวโน้ม แรงกดดันของการแข่งขันด้านนี้จะสูงขึ้นอีกมาก 6. KU ต้องเร่งวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ ต้องปรับบทบาทการเรียนการสอนใน KU ใหม่ ให้อาจารย์เป็นคนรุ่นใหม่ทันกับนิสิตที่ใช้ Online ได้มากขึ้น 7. KU ต้องมีทีมศึกษาร่างประกาศนี้ และดูข้อดีข้อเสีย ผลกระทบกับ KU และ โอกาสเพื่อการปรับและเตรียมงาน โดยเน้นที่จุดแข็งและโอกาสที่จะดำเนินการในรูปแบบการใช้ ICT 	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)